

## สพฐ.เบรคหัวทีมถอนแต่งตั้งผอ.เขตพื้นที่

☛ นำเสนอเมื่อ 1 ส.ค. 2560

**หลังลือหึ่งเอาคนถูกสอบวินัยมารับตำแหน่ง/รมว.ศธ.ซักไซ้ไล่เลียงพบกระบวนการไม่สมบูรณ์**

สพฐ.ถอนเรื่องตั้ง ผอ.เขตพื้นที่ฯ หลังลือหึ่งแต่งตั้งคนถูกสอบวินัยให้มาดำรงตำแหน่ง ด้าน "หมอธี" ซักข้อมูล พบกระบวนการไม่สมบูรณ์ แม้ไม่มีลงรายละเอียดตัวบุคคล สวน "ปลัด ศธ." เผยเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรัดกุม รอบคอบ ให้ความสำคัญ โปร่งใส และตอบเจตนาทางคุณภาพการศึกษา

ตามที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้ที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีมีการบรรจุและแต่งตั้งหรือรับการพิจารณาหรือโอนข้าราชการครู จำนวน 76 ราย โดยไม่มีเลขตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นั้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุม ก.ค.ศ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สพฐ.เสนอ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ามีความจำเป็นว่าต้องมีการโยกย้ายก่อนที่จะมีการสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างอยู่ แต่เมื่อมีการสอบถามในรายละเอียดเชิงลึก ปรากฏว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และที่ประชุมไม่ได้อ่านรายละเอียดที่ตัวบุคคล เพราะตนก็ไม่รู้จักใคร แต่ได้ซักกระบวนการในการขึ้นตำแหน่ง เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการให้คะแนน ดังนั้น สพฐ.จึงขอถอนวาระดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อกลับไปหาข้อมูลที่สมบูรณ์มาชี้แจง

ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า สำหรับเหตุผลที่เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไป เพราะการย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรัดกุม รอบคอบ ให้ความสำคัญ โปร่งใส และตอบเจตนาทางคุณภาพการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ฯ จึงมีการกำหนดมาตรฐานการขยายไวคอนข้างสูงมาก โดยเฉพาะ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเขต 1 ดังนั้น สพฐ.จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบพิจารณาเป็นรายบุคคลให้สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำเสนอกลับมาในการประชุมครั้งหน้า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10,926 อัตรา แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 8,904 อัตรา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2,022 อัตรา.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560](#)